



# ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 022982000 โทรสาร 022982002 www.pcd.go.th



ฉบับที่ 89/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562

## การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน9จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ที่คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 7พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)พื้นที่สีเหลือง 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีแดง 2 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ)พื้นที่สีเขียว4พื้นที่(คุณภาพอากาศดี)

- ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง30 - 171มก./ลบ.ม.(มาตรฐานไม่เกิน50 มก./ลบ.ม.)
- ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง44 - 198มก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120มก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ [air4thai.pcd.go.th](http://air4thai.pcd.go.th) และแอปพลิเคชันair4thai

### จังหวัดเชียงใหม่

- นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์และมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่แก่สื่อมวลชน โดยได้เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ในวันนี้เบาลงชั่วคราว เมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมในเขตของประเทศไทย มีจุด Hotspot น้อยลงมาก เหลือแต่รอบนอก แต่ก็ไม่ได้ไว้วางใจ สภาพอากาศวันนี้สามารถขึ้นทำฝนหลวงได้ หน่วยฝนหลวงได้ขึ้นไปปฏิบัติการ รวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในหลายจังหวัดรอบข้าง และในจังหวัดเชียงใหม่เล็กน้อย ลมและฝนได้ทำให้หมอกควันลดน้อยลงไปมาก แต่จะดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดพื้นที่ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนหลบหมอกควัน นำร่องที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเมือง โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เปิดโรงขึ้นล้างอาคารเอสเอ็มอี ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ให้เป็นพื้นที่อากาศสะอาด เปิดเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศในตัว นำเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งเพิ่ม พร้อมจัดโซฟาโต๊ะเก้าอี้ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รับอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวัน และได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในส่วนของ อสม. จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ได้นำรถหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณช่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนช่วยกันฉีดรดน้ำในพื้นที่ตัวเองเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่อง

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่มีการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควัน พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.เชียงใหม่(ฮอด)

## จังหวัดตาก

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง พิษณุโลกมีการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควัน จ.ตาก (สามเงา) พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ป่าไม้ จ.ตาก(สามเงา)

- นายปัญญารัตน์ รั้งศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กับกรมราชทัณฑ์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณวัดเขาพระเมิน ต.วังหิน อ.เมือง โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

- นายปัญญารัตน์ รั้งศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่และวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับ Single Command ระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมทำเป็นแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม

## จังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังเกินค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์และเน้นย้ำให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกัน แก้ไข ติดตามสถานการณ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่นละอองในพื้นที่และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และสนับสนุนการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การผลิตพลังงานทดแทน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันตรวจจ้งรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงมีให้มีการจรถอรรถริมถนนสายหลัก สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และในจุดที่ชุมนุมชน นอกจากนี้ มีการบูรณาการทุกหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้รถฉีกพ่นละอองน้ำแรงดันสูงดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและเพิ่มความชื้นในอากาศ รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน จนกว่าฝุ่นละอองจะลดลงอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ให้ใช้กลไกประชารัฐในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่

## จังหวัดลำพูน

นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการตอบโต้ ซึ่งจังหวัดลำพูน มีจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นมา จำนวน 87 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ระดมฉีดพ่นน้ำไปแล้ว 5,236 เทียวมีการตั้งด่านตรวจในพื้นที่ป่า 101 ด่าน จับกุมผู้กระทำผิด 7 ราย เจ้าหน้าที่ได้ดับไฟป่าไปแล้ว 11,138 ไร่ ทำแนวกันไฟไปแล้ว 414 กม. ตรวจพบรถที่มีควันดำ 492 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 21 คัน และได้ให้คำแนะนำด้านการรักษาคุณภาพอากาศแก่ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมทุกสัปดาห์ ในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลทุกแห่งให้ความสำคัญกับผู้ป่วยระบบโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด , โรคถุงลมโป่งพอง และกลุ่มผู้สูงอายุ จนถึงเด็กเล็กต้องใส่หน้ากากกันฝุ่น N95 หรือหน้ากากอนามัย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่สถานพยาบาลไปแล้ว และจัดเตรียมหน้ากากให้เพียงพอต่อความต้องการ

## จังหวัดพะเยา

- จังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา)ร่วมดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน , ฝุ่นละอองในอากาศ โดย นำรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น และลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ทำความสะอาดถนน ต้นไม้ ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา

## จังหวัดแพร่

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ้มยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้า 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท ออบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

## จังหวัดเชียงราย

- องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง นำโดยนายเตชินท์ ตียะไพศาล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเทอดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า

- ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่2 ได้นำชุดเหยี่ยวไฟไปร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ คีนคนดีสู้สังคม ขจัดภัยไฟป่า ที่กรมป่าไม้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ทำ MOU เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีระยะเวลา 5 ปีดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยเริ่มที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแห่งแรก โดยมีนางสาวอานวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน

- นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย สั่งการให้ระดมรถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง และขอสนับสนุนรถพ่นน้ำแรงดันสูงจากศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สาย ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มี ค่าเกินมาตรฐาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชนอีกด้วยในวันเดียวกันนั้น มทบ. 37 และกกล.รส.จว.ช.ร.ได้จัดรถบรรทุกน้ำของ มทบ. 37 สนับสนุนการฉีดพ่นละอองน้ำ ฉีดพ่นล้างต้นไม้ ล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ภายในค่ายเม็งรายมหาราช ถนนหน้ากองบัญชาการ มทบ.๓๗ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ศาลมณฑลทหารบกที่ 37 โรงเรียนกองทัพบกอุบลรัตน์ บริบูรณ์ธนวัฒน์ และอาคารบ้านพักนายทหาร ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย ขณะที่ทุกพื้นที่ต่างร่วมมือกันระดมฉีดพ่นน้ำสู่อากาศสร้างความชุ่มชื้นมวลอากาศอย่างต่อเนื่อง

## จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน เข้าตรวจสอบจุดฮอตสปอต พื้นที่ตำบลเสาหิน จำนวน 11 จุด ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์เจ้าหน้าที่ไฟป่าเชียงรายชาวบ้านโพซอได้ทำการดับไฟป่าและทำแนวป้องกันไฟป่าเพิ่มเติมไฟป่าดับลงแล้วบางส่วนพื้นที่เสียหายแต่ละจุดโดยประมาณจุดละ 10 -20ไร่โดยประมาณ และเจ้าหน้าที่หน่วยทำตาฝั่งร่วมกับทหารพรานที่3603 ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบ้านท่าตาฝั่ง ได้ร่วมกันตรวจลาดตระเวนไฟป่าและตรวจสอบจุดความร้อนตามที่ได้รับแจ้ง ปรากฏว่าพบไฟป่าลุกลาม เป็นวงกว้างบริเวณป่าสันตอຍระหว่างขุนห้วยสะเดีอะกับห้วยกองกืด จึงช่วยกันดับด้วยความยากลำบากเนื่องจากเขาลาดชันประกอบกับลมแรงจึงไม่สามารถดับได้ทั้งหมดดับได้บางส่วนพื้นที่เสียหาย 30 ไร่โดยประมาณ

- หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งว่ามีไฟจะลุกลามเข้าพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร ตรงบริเวณหลัก กม.ที่ 228 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายแม่ลาน้อย-ขุนยวม เข้าไปตรวจสอบพบไฟกำลังลุกไหม้รีบทำ การดับสามารถควบคุมไฟไว้ได้ พื้นที่เสียหายประมาณ 50 ไร่ ท้องที่ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย สาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นการจุดเพื่อเก็บหาของป่า และในวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหมู่บ้านเครือข่ายในการควบคุมไฟป่า บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จัดทำแนวกันไฟรอบๆหมู่บ้านและบริเวณจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงระยะทางประมาณ 1 กม.

- เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่าการลักลอบเผาป่าติดโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ในท้องที่ ต.แม่เงา ต.ขุนยวม ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟบริเวณไฟไหม้หลังสวนรุกชาติแม่สุรินทร์ บ้านขุนยวม ม. 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม ตรวจพบโดยชุดลาดตระเวน พื้นที่เสียหาย 25 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า

- เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติงาน ลาดตระเวนและ ดับไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มปาย จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณปากทางเข้าบ้านแม่ละนา หมู่ 1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า พื้นที่เสียหาย 45 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า บริเวณไฟไหม้ข้างทางหลวง 1095 หลักกิโลเมตรที่ 161 หมู่9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า พื้นที่เสียหาย35ไร่ไม่ทราบสาเหตุ บริเวณไฟไหม้กัวจ่อง หมู่ 11 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า พื้นที่เสียหาย 40 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า และบริเวณไฟไหม้ตรงข้ามสวนส้มยี่หมื่นฝั้นหมู่1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า พื้นที่เสียหาย 15 ไร่ ไม่ทราบสาเหตุทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการดับไฟป่าแล้วเรียบร้อย

## จังหวัดน่าน

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกมีการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควัน พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.น่าน(เวียงสา, ภูเพียง, เมืองน่าน, สันติสุข, แม่จริม)

- สถานีควบคุมไฟฟ้าศรีน่าน , สถานีควบคุมไฟฟ้าเขาชะเมา-เขาวง และสถานีควบคุมไฟฟ้าเขาสอยดาวได้ปฏิบัติการดับไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ห้วยม่วง ดอยเขามะร้อน ท้องที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน พื้นที่เสียหาย 12 ไร่ และปฏิบัติการออกลาดตระเวนตรวจหาไฟฟ้า สำรวจปริมาณเชื้อเพลิง และทำการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า ในเขตป่าดอยจำลึก ท้องที่ตำบลศรีชะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

- สถานีควบคุมไฟฟ้าดอยภูคา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ ต้นน้ำยาง และเครือข่ายบ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว ปฏิบัติการดับไฟฟ้าในเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พื้นที่ป่าเต็งรังเสียหาย 15 ไร่

- สถานีควบคุมไฟฟ้าแม่จริม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.น่าน ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดน่าน และเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน